

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ น.

นายวิสุทธิ ไชยณรรณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ ทำหน้าที่ประธานได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยใช้เวลาอภิปราย ๗๐ นาที

ต่อมาประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

กระทู้ถามสด ๓ กระทู้

กระทู้ถามสด เรื่อง มาตรการป้องกันเหตุทางทะเล ตั้งถามโดย ส.ส.ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังชล จังหวัดชลบุรี โดยถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังต่อไปนี้

ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุเรือโดยสารล่มที่เกาะล้าน ส่งผลให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเสียชีวิต จำนวน ๖ ศพ และอีกจำนวนมากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้ถือได้ว่าไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรก บ่อยครั้งที่เหตุทางทะเลต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการทำลายความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของประเทศ ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง จึงขอสอบถามว่ารัฐบาลมีมาตรการต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร

รมต.พ้อง ชีวานันท์ รมช.คมนาคม เป็นผู้ตอบชี้แจง โดยกล่าวถึงกรณีเรือนักท่องเที่ยวที่พัทธา ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าได้วางมาตรการไว้หลาย ๆ ส่วน เช่น การจัดระเบียบพื้นที่ชายหาด การวางทุ่นควบคุมความเร็วเรือในจุดต่าง ๆ การวางทุ่นเพื่อกำหนดแนวทางวิ่งของเรือต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ปะปนกับกิจกรรมทางน้ำอื่น ๆ การใช้มาตรการควบคุมดูแลโดยการจัดตั้งศูนย์ควบคุมดูแลและให้การช่วยเหลือ ขณะนี้ได้มีความร่วมมือระหว่างจังหวัด ท้องถิ่น ตำรวจ ในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว มีการติดโทรทัศน์วงจรปิด มีดำเนินการให้เรือต่าง ๆ มีการติดอุปกรณ์ในการควบคุมความเร็ว ทางภาครัฐได้จัดหาเรือตรวจการและดูแลช่วยเหลือ รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะได้มีมาตรการในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้การดำเนินงานและการบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

กระทู้ถามสด เรื่อง การแก้ปัญหาความแตกแยกในสังคมไทยของนายกรัฐมนตรี ตั้งถามโดย ส.ส.จรินทร์ ลักษวิศิษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ถามนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ตามที่ได้มีความพยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ... ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน และเป็น

เรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างยิ่ง ซึ่งผู้ตั้งกระทู้ได้กล่าวถึง การปฏิบัติหน้าที่ของ นายกรัฐมนตรีว่ามีนัยสำคัญในการผลักดันร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม จึงขอถามว่า นายกรัฐมนตรีจะมีการปรับปรุง ตัวอย่างใดและจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในสังคมอย่างไรรวมถึงจะทำให้ประเทศออกจาก วิกฤตอย่างไร

พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาตอบ ชี้แจง และรัฐมนตรีอีกท่านที่ได้รับมอบหมายให้มาตอบชี้แจง คือ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รอง นายกรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวถึงผลงานของนายกรัฐมนตรีจากอดีตถึงปัจจุบัน และนายกรัฐมนตรีมีความ ตั้งใจในการทำงานเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด และนายกรัฐมนตรีก็มีความชัดเจนในการแก้ปัญหาโดยได้แถลง เสนอให้วุฒิสภาได้ใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม และรัฐบาลจะยอมรับการ ตัดสินใจของวุฒิสภา ซึ่งวุฒิสภาเองได้แถลงว่าจะไม่รับร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเองได้ยืนยัน ว่าจะไม่ขอหยิบยกเอาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่วุฒิสภาไม่รับพิจารณาขึ้นมาพิจารณาอีกภายใน ๑๘๐ วัน

กระทู้ถามสด เรื่อง ความรับผิดชอบในหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ตั้งถามโดย ส.ส.ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดยะลา โดยได้ถามนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

สืบเนื่องจากมีปัญหาความขัดแย้งในสังคม ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจของ ประชาชนจำนวนมาก และเป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ผู้ตั้งกระทู้จึงขอ สอบถามว่า นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นกฎหมายที่ดีหรือไม่ และนายกรัฐมนตรีจะแสดง ความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างไร และรัฐบาลจะฟังความคิดเห็นรวมถึงดูแลประชาชนที่ชุมนุมต่อต้าน อย่างไร รวมถึงรัฐบาลและพลพรรคของรัฐบาลจะจัดตั้งม็อบมาแก้ปัญหาหม้อบหรือไม

รัฐมนตรีวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมาตอบชี้แจงแทน โดยรัฐมนตรีวราเทพชี้แจงว่านายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแสดงท่าทีและจุดยืนที่ชัดเจนเมื่อวันอังคารที่ ๕ พ.ย. ที่ผ่านมาแล้ว โดยจะปล่อยให้วุฒิสภาทำงาน อย่างเต็มที่ ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมนั้นจะถือว่าเป็นร่างกฎหมายที่ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละ ฝ่าย ทั้งนี้รัฐบาลชุดนี้มาจากการเลือกตั้งและทำหน้าที่ตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญทุกประการ และการที่รัฐบาล จะอยู่หรือไปนั้น ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมาย ทั้งนี้รัฐบาลยอมรับฟังประชาชนโดยได้แถลง ชัดเจนว่าจะรับผิดชอบต่อตามที่ประชาชนร้องขอ

พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับคำถามเรื่องการจะ จัดตั้ง ม็อบมาแก้ปัญหาหม้อบหรือไม่นั้น ยืนยันว่าไม่ใช่นโยบายของรัฐบาล และจะได้ดูแลแก้ปัญหาหม้อบ ตาม หลักสากล

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ตั้งถามโดย ส.ส.เปล่งมณี เร่งสมบุญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดเลย ได้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

ด้วยได้รับการประสานงานจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย แจ้งว่า กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ พร้อมแบบรายงานการขอจัดตั้งหมู่บ้าน ใหม่และแบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านประกอบการพิจารณาให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติในการจัดตั้งหมู่บ้านได้ นั้นทางจังหวัดเลย ได้พิจารณาให้ความเห็นขอการขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ รวม ๒ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้วยเหตุผลเป็นหมู่บ้านชุมชนหนาแน่น จำนวน ๑,๔๐๑ คน จำนวนบ้าน ๓๖๙ หลัง เมื่อแยกแล้ว หมู่บ้านที่ขอตั้งใหม่ คือ บ้านหมันข้าว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวนราษฎร ๕๕๖ คน จำนวนบ้าน ๑๐๑ หลัง ทั้งนี้ ชุมชนหมันข้าวมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ระยะทางห่างจากตัวหมู่บ้าน ๑๓ กิโลเมตร ถนนเป็นลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะความมั่นคงในชีวิต สุขภาพอนามัย การติดต่อสื่อสาร ทำให้การดูแลช่วยเหลือและการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ทั่วถึงไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดำเนินกิจการนโยบายองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ทั้งยังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาความเจริญอีกด้วย เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาสตรี กองทุน SML เป็นต้น จึงจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งหมู่บ้านหมันข้าว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒. บ้านตูปคือ หมู่ที่ ๖ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้วยเหตุผลเป็นหมู่บ้านชุมชนหนาแน่น จำนวนราษฎร ๑,๓๒๒ คน จำนวนบ้าน ๒๖๖ หลัง เมื่อแยกแล้ว หมู่บ้านที่ขอตั้งใหม่คือ บ้านตูปคือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวนราษฎร ๖๖๒ คน จำนวนบ้าน ๑๓๓ หลัง ทั้งนี้ บ้านตูปคือ เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น การปกครองดูแลไม่ทั่วถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน เกิดการแข่งขันในการทำมาหากิน การกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม ประชาชนในชุมชนขาดความสามัคคี เยาวชนมีแนวโน้มที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เกิดแหล่งอบายมุขการพนันต่าง ๆ และอาชญากรรมเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมให้เกิดความสงบสุขในชุมชนได้ ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายเมื่อพิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ นี้แล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งบ้านตูปคือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการที่จะพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการแยกบ้านหมากแข้งเป็นบ้านหมันข้าว หมู่ที่ ๑๑ และบ้านตูปคือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หรือไม่อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านหมันข้าว หมู่ที่ ๑๑ และบ้านตูปคือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในปี ๒๕๕๗ หรือปี ๒๕๕๘ จะได้หรือไม่ และระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้จะเยียวยาแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

รัฐมนตรีวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจง โดยได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการแยกหมู่บ้าน ๒ หมู่บ้าน ตามที่ผู้ตั้งกระทู้ถามสอบถามนั้น เข้าหลักเกณฑ์ของกรมการปกครองทุกประการ ทั้งนี้จะได้ดำเนินการเร่งรัดให้ดำเนินการแยกหมู่บ้าน และจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่โดยเร็ว

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีไอโซนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ตั้งถามโดย ส.ส.ชมพูน จันทาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดหนองคาย ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

เนื่องจากไอโซนเป็นก๊าซธรรมชาติชนิดหนึ่ง พบได้บนผิวโลกในบริเวณชายทะเล ในป่าและบนยอดเขาจะมีปริมาณมากกว่าในพื้นที่อยู่อาศัยและในเมือง ประกอบด้วยออกซิเจนอะตอม ๓ อะตอม สามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิดทั้งในน้ำและในอากาศ มีฤทธิ์สูงกว่า

คลอรีนถึงร้อยละ ๕๑ และมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ได้เร็วกว่า ๓,๑๒๕ เท่า โดยโอโซนนั้นจะเข้าไปจับโมเลกุลของสารปนเปื้อน และทำการแยกย่อยสลายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารนั้นและเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียร หลังทำปฏิกิริยาจะแปรสภาพเป็นก๊าซออกซิเจนทำให้ไม่เป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เทคโนโลยีโอโซนได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ทั้งในเชิงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมหลายด้าน ได้แก่ การนำโอโซนไปใช้ประโยชน์ในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศและน้ำ เช่น การกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ การกำจัดเชื้อโรคในน้ำที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภค ประยุกต์ใช้ในด้านการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการบำบัดและปรับสภาพน้ำเพื่อลดค่าใช้จ่ายสารเคมีฆ่าเชื้อโรคหรือปรับสภาพน้ำ รวมไปถึงใช้ในการกำจัดสารตกค้างในผัก ผลไม้ และอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์ในกระบวนการกำจัดของเสียในอุตสาหกรรม ตลอดจนประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ได้ ใช้ในการกำจัดสารพิษต่าง ๆ ก๊าซโอโซนสามารถออกซิไดส์สารพิษในรูปของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ได้ เช่น ฟอรัมาลดีไฮด์ สารฆ่าแมลง สารประกอบอโรมาติก และโลหะหนักต่าง ๆ เป็นต้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวทางที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไรขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมควรมีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี พร้อมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยีโอโซนเพื่อผลักดันให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนเทคโนโลยีโอโซนต่อไป จะได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

รศ.พิรพันธ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตอบชี้แจง การนำก๊าซโอโซนไปใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีหลายอย่าง เช่น การฆ่าเชื้อโรค ในระบบซักล้างในโรงพยาบาล เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้โอโซนก็มีข้อควรระวังว่าไม่ควรใช้โอโซนมากเกินไป จะก่อให้เกิดผลกระทบได้ ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากโอโซน ซึ่งต้องมีการควบคุมปริมาณและขอบเขตพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มโดยใช้ระบบโอโซนซึ่งเป็นตัวอย่างการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้โอโซนนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว

จากนั้นประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการหารือกับประธานวิปฝ่ายค้าน เมื่อวานนี้ได้มีมติขอให้สอบถามผู้เสนอว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติและร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ๖ ฉบับที่ต้องพิจารณาอยู่ในระเบียบวาระว่า ประสงค์ขอถอนร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวออกไปหรือไม่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ทั้ง ๖ ฉบับว่า ยินดีถอนร่าง พ.ร.บ. ออกจากระเบียบวาระ

ดังนั้นประธานจึงดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมข้อ ๕๓ เพื่อขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ถอนร่างพ.ร.บ. ทั้ง ๖ ฉบับออกจากระเบียบวาระหรือไม่ โดยก่อนที่ที่ประชุมจะลงมตินั้น ประธานได้ให้ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ. ทั้ง ๖ ฉบับได้แสดงเหตุผลในการขอถอนร่างพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัตินี้มีดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ...

(พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ...

(นายนิยม วรรณปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ...

(นายสามารถ แก้วมีชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ...

(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

๕. ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการ

แสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ...

(นายนิยม วรรณปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ...

(นายพีรพันธุ์ พาลุสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

โดยผู้เสนอส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเพื่อลดความแตกแยกในสังคม และเมื่อที่ประชุมลงมติแล้ว เสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้ถอนร่าง พ.ร.บ. ทั้ง ๖ ฉบับ ออกจากระเบียบวาระ

จากนั้นประธานได้สั่งปิดประชุมเวลา ๑๔.๑๗ นาฬิกา

